
Ég styð heilshugar áform um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.

Þetta er eina raunhæfa leiðin til fjármögnunar umtalsverðara vegabóta og nýframkvæmda í 
vegagerð. Með upptöku veggjalda greiða þeir mest sem nota mest. Þannig munu erlendir aðilar 
greiða 30-40% af kostnaðinum samkvæmt fram komnum upplýsingum um fjölda ferðamanna. Með 
því að fjármagna vegaframkvæmdir í gegnum skattkerfið munu Íslendingar greiða 100%
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